

ชื่อเรื่อง	การศึกษาถึงทัศนคติและผลกระทบการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครชั้นใน ต่อชุมชนจากการสนับสนุนภาครัฐเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประชาชน เขตพระนคร
ผู้ศึกษาค้นคว้า	วาสนา วงษ์จารุงษ์
ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์
ประเภทสารนิพนธ์	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ ท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553
คำสำคัญ	การสนับสนุนภาครัฐ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็น ทัศนคติ และผลกระทบการท่องเที่ยวต่อชุมชนจากการสนับสนุนภาครัฐเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครชั้นใน โดยศึกษาในพื้นที่เขตพระนครที่มีประชากรทั้งหมด จำนวน 12 แขวงทั้งเพศหญิงและชายที่มีอายุ ตั้งแต่ 15-71 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนประชากรเท่ากับ 61,374 คน จึงใช้วิธีการคำนวณหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรสำหรับกรณีที่ทราบจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน สูตร Yamane จึงได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (\bar{x}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนั้นส่งผลกระทบอย่างมากที่สุดต่อกรุงเทพมหานครในทุกด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จากผลกระทบทั้ง 4 ด้านเป็นข้อสังเกตที่ต้องใส่ใจและเจาะจงในการแก้ไขปรับปรุง เพราะจากค่าสถิติที่ออกมานั้นทุกด้านส่งผลกระทบในระดับที่มากที่สุดในการเห็นของกลุ่มตัวอย่างจึงบอกได้ว่าการท่องเที่ยวช่วยให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้น ช่วยประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครรวมถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวของประเทศแต่ในความเป็นจริงแล้ว ผลกระทบทางด้านบวกน้อยกว่าผลกระทบทางด้านลบมาก จึงเป็นประเด็นที่ว่า หากเรามุ่งเน้นไปด้าน เศรษฐกิจจนเกินไป ไม่มองถึงด้านสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมแล้วนั้น อาจจะนำมาซึ่ง ความเสื่อมถอยของแหล่งท่องเที่ยวและถูกทำลายไปในที่สุดก็เป็นได้ ในที่นี้การท่องเที่ยวถือเป็น สินค้าจึงจำเป็นต้องมีการจัดการและบริหารอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นหลักเกณฑ์ที่ส่งผลดีต่อทั้งสภาพแวดล้อม

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกล่าวคือสร้างความสมดุลในทุกด้านดังกล่าวจึงควรมุ่งเน้นไปใส่ใจและพัฒนาทางด้านสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมเป็นหลัก เมื่อเกิดการท่องเที่ยวยั่งยืนแล้ว เศรษฐกิจที่ดีก็จะตามมาเอง แหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญและถือได้ว่าเป็นมรดกชาติจึงต้องปกป้องดูแล บูรณาให้คงสภาพให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่หากมุ่งเน้นไปด้านเศรษฐกิจคือหวังใช้แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างความร่ำรวย กอบโกย แต่ไม่ดูแลรักษาปกป้อง เมื่อแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมหรือเสียหายลงไปแน่นอนว่าเศรษฐกิจที่เติบโตจากการท่องเที่ยวนั้นคงเป็นไปได้อาก ทั้งนี้ผลกระทบข้างต้นไม่ส่งผลใดๆ กับทัศนคติของประชาชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยหน่วยงานภาครัฐ โดยกลุ่มตัวอย่างยังเห็นด้วยที่ว่า การท่องเที่ยวช่วยพัฒนาความเจริญให้กับกรุงเทพมหานครและยังส่งผลต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวมจากการที่หน่วยงานภาครัฐมีกรอบการดำเนินงาน “โครงการไทยเที่ยวไทย” ดูแลโครงการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

